

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<b>พยาบาลลาออกจากระบบ</b> -เสนอข่าว น.ส.กาญจนา จันทร์ไทย ผอ.สำนักการพยาบาล เผยว่า พยาบาลชำนาญการ อายุมากกว่า 50 ปี ยื่นลาออกมากขึ้น คิดเป็น 92% ของพยาบาลที่ลาออกทั้งหมด เนื่องจากไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่วนพยาบาลที่ได้รับการบรรจุทั้ง 3 ในปี 2555 ยังเหลือค้างบรรจุอีกประมาณ 2,000 คน ขณะที่ตำแหน่งของพยาบาลที่จะเกษียณอายุในปี 2559-2560 มีไม่ถึง 2,000 อัตรา ซึ่งหากกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการบรรจุเชื่อว่าจะลาออกอีกเช่นกัน ปัญหาดังกล่าว สธ.ได้จัดเวทีทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพรวมทั้งวิชาชีพอื่นๆ ที่มีปัญหาเข้ามาร่วมกันหารือเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ไทยรัฐเดย์	<b>โรคชิก้า</b> -เสนอข่าวประธานาธิบดีโคลอมเบีย แถลงความคืบหน้า การตรวจสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสชิก้า 22,612 ราย จากผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 25,645 ราย โดยพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ เมืองนอร์เท ทางตะวันออกของโคลอมเบีย ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขโคลอมเบียประเมินว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าในโคลอมเบีย อาจเพิ่มสูงถึง 600,000 ราย ทั้งนี้มีผู้หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อชิก้าประมาณ 3,177 ราย ซึ่งไม่มีปัจจัยบ่งชี้ว่าทารกในครรภ์จะมีอาการศีรษะเล็กผิดปกติเหมือนประเทศบราซิล แต่พบความเชื่อมโยงว่าไวรัสชิก้าอาจทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยในกลุ่มอาการกีแวง-บาร์เร (GBS) โดยผู้ป่วยที่มีอาการกลุ่ม GBS ในโคลอมเบีย เพิ่มสูงขึ้น 66 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1,000 ราย และมีผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าเสียชีวิตจากกลุ่มอาการดังกล่าวแล้ว 3 ราย -เสนอข่าว จากการระบาดของโรคชิก้า ส่งผลให้ยอดจำหน่ายยาฆ่ายุงในปีที่ผ่านมาสูงถึง 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านบริษัทออสเลอร์หนึ่งในบริษัทที่ผลิตยาฆ่าแมลงเผยกับเอเอฟพีว่า เฉพาะช่วงเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมาถึงมกราคมปีนี้ ยอดขายยาฆ่ายุงของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 800%
ไทยรัฐเดย์ ไทยรัฐ มติชน กรมประชาสัมพันธ์	<b>โรคไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนปีนี้โรคไข้เลือดระบาดหนัก กรมฯ เดินหน้าปราบยุงลาย เริ่มดีเดย์ 9 ก.พ. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ทุกวันศุกร์ ประเมินผลโดยใช้อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นตัวชี้วัดดูเป็นรายอำเภอ รายงานผลทุกสัปดาห์ ค้นหาอำเภอต้นแบบป้องกันไข้เลือดออก ขอให้ประชาชนร่วมมือเปิดบ้านให้จนท.พ่นสารเคมี พร้อมกันนี้ จะเปิดตัวแอปฯ ให้โหลดฟรี สามารถตรวจสอบว่าเป็นลูกน้ำยุงลายหรือไม่
มติชน	<b>การชดใช้ทุนของบุคลากรการแพทย์</b> -เสนอข่าว จากกรณีทพ.ญ.รายหนึ่งหนีการชดใช้ทุน และผู้ว่าการสธ.จะตรวจสอบและแนะนำควรทำให้เป็นคดีอาญามากกว่าคดีแพ่ง เพื่อโทษจะได้สูงขึ้นและประสานงานกับสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อตรวจสอบได้ง่าย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ยึดตามหลักเกณฑ์ของก.พ. ในการให้ทุนสำหรับนักศึกษาแพทย์ จะต้องศึกษาจบหลักสูตร 6 ปี และมีข้อกำหนดให้ใช้ทุนคืนในลักษณะทำงานเป็นแพทย์ในระบบ สธ.อีก 3 ปี โดยในช่วง 1 ปีแรกของการใช้ทุน เป็นการบังคับให้เรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะก่อน ไมเช่นนั้นจะไม่ได้ใบรับรองในการไปศึกษาต่อในระดับสูง ทำให้ส่วนใหญ่จะทำตามกฎเกณฑ์ และที่ผ่านมาไม่มีกรณีหนีทุน จะมีเพียงใช้ทุนไม่ครบ 3 ปี แต่ยอมจ่ายเงินให้ตามสัญญา
มติชน,กรม ประชาสัมพันธ์	<b>อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ภาคใต้มีผู้สูงอายุ 1,008,920 คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มติดบ้านร้อยละ 8.07 กลุ่มติดเตียงร้อยละ 1.43 โดยมีผู้สูงอายุต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดกว่า 1 แสนคน และเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมาย 190 ตำบล 17,500 คน แบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน 14,800 คน กลุ่มติดเตียง 2,700 คน ในปี 2558 สธ.ได้อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 689 คน ในอำเภอนำร่อง 14 อำเภอ 42 ตำบล และอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ 75 คน เป็นแกนนำในอำเภอเพื่อวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ ส่วนในปี 2559 จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต่ำกว่า 1,750 คน ในพื้นที่เป้าหมาย 190 ตำบล ด้วย

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สปริงส์นิวส์ กระปุกดอทคอม</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์</p>	<p><b>ร้องเรียนสถาบันประสาทวิทยา ปล่อยมดขึ้นเตียงคนไข้</b></p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 59 สำนักข่าว สปริงนิวส์ ทวีติจิตัล ช่อง 19 ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีประชาชนส่งมา แสดงให้เห็นว่ามีมดจำนวนมากในเตียงผู้ป่วย โดยจากสัญลักษณ์บนผ้าปูเตียง พบว่าเป็นสถาบันประสาทวิทยา สังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งทีมข่าวได้รับเอกสารร้องเรียนจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในสถาบันประสาทวิทยา ระบุถึงเหตุการณ์ฝูงมดตำรุมกัดผู้ป่วยชายอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจ ที่หอผู้ป่วยประสาทศัลยกรรมชาย ซึ่งผู้ป่วยพูดไม่ได้ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนผ้าปูเตียงผู้ป่วยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แม้จะเลอะก็ไม่เปลี่ยน</p> <p>หนังสือร้องเรียนยังระบุถึงสาเหตุว่า ผ้าปูเตียงผู้ป่วยที่ส่งไปซักนอกโรงพยาบาลโดยบริษัทซักฟอกเอกชนได้กลับมาซ้ำ และยังมีผ้าหาลายไปเรื่อย ๆ ทีมข่าวได้พูดคุยกับญาติของผู้ป่วยที่เดินทางมาเยี่ยม และเจอปัญหาผ้าปูเตียงขาดแคลน รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลกับอดีตแพทย์ประจำสถาบันประสาทวิทยารายหนึ่ง ซึ่งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องปัญหาจ้างเอกชนภายนอกในการซักฟอกผ้าปูเตียงและชุดผู้ป่วยที่มีปัญหาอย่างมาก โดยฝ่ายบริหารทราบข้อมูลมาตลอด แต่ไม่ได้มีแก้ไขปัญหา</p> <p>-กล่าวว่า รพ.แห่งหนึ่งใจกลางเมือง มีหมอมผ่าตัดสมองฝีมือดี แต่ไม่มีทางงงเปลี่ยนให้คนไข้ กระดาษเช็ดมือแพทย์ พยาบาล บุคลากรขาดมา 3 สัปดาห์ ซ้ำมดขึ้นเตียงผู้ป่วย ผ่ากสธ.ตรวจสอบ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>มาตรการสวมหมวกนิรภัย</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. รมรณรงค์มาตรการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกำชับผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ณ ประตูทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี</p>
<p>บ้านเมือง สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ลงนาม MOU ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพจากระบบประกันสังคม โดยข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 มีแรงงานนอกระบบ 22.1 ล้านคน คิดเป็น 57.6% ซึ่งพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีฝุ่น คิววัน จึงได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ" ระหว่างเครือข่าย 14 องค์กร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมทั้งการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>กรมควบคุมโรคเตือนการป่วยจากอากาศเปลี่ยน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรม คร. กล่าวถึงสภาพอากาศร้อนสลับหนาว อาจทำให้พบคนป่วยเป็นโรคไข้หวัดเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะร่างกายอ่อนแอ อาจมีภาวะหลอดลมอักเสบ โดยกรมฯ มีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ควรรีบพบแพทย์ทันที</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>คุมเข้มธุรกิจความงาม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า คาดการณ์ว่าในปี 2559 ธุรกิจทางการแพทย์และความงามจะเป็นธุรกิจเด่นอันดับ 1 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นปีละ 10-15 เปอร์เซ็นต์ สธ.ได้เฝ้าระวังตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลเสริมความงาม ทั้งด้านสถานที่ ผู้ให้บริการ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอีกด้วย แนะนำประชาชนไม่หลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างรักษาเกินจริง เลือกใช้บริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนระบบบริการสุขภาพ 0-2193-7999</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>กรมอนามัยชี้ประสิทธิภาพฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุ</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.สุธา เจียรณมิโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัยเปิด เผยว่า ที่ผ่านมามีมาตรการควบคุมและป้องกัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใช้ฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในรูปแบบอื่น เช่น โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยจะส่งผลในการส่งเสริมสุขภาพและลดการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<b>พัฒนาระบบจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์</b> -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ในระดับเขตของ สธ. ประจำปีงบประมาณ 59 เพื่อพัฒนาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของรพ.ในเขตต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้วิธีรวมการจัดซื้อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในระดับเขตในรายการยาที่มีการใช้ร่วม และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของ สธ. สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเป็นไปตามมติของ ครม. วันที่ 13 มี.ค.50 และ 24 ก.พ.58
เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า5	<b>ผลตรวจปลาดิบร้านอาหารญี่ปุ่น</b> -เสนอข่าว อย.ยีนยันผลตรวจปลาดิบและข้าวปั้นญี่ปุ่น ในร้านซูชิชื่อดังแถวยานนาวา ที่ทำให้คนกินท้องร่วงว่าปนเปื้อนเชื้ออหิวตาคโรค ถือเป็นบทเรียนให้ผู้บริโภคใส่ใจคุณภาพสินค้า แต่สำคัญกว่านั้น เมื่อตรวจพบแล้ว อย.จะต้องลงโทษร้านค้าให้หนัก จะได้เซ็ดและระมัดระวัง เพราะผลการตรวจอาหารญี่ปุ่นตามห้างดังเมื่อ 2 ปี เจอปนเปื้อนเชื้อโรคเกิน 10 เปอร์เซนต์
แนวหน้า	<b>อย.รณรงค์ชี้ใจก่อนใช้ยา</b> -เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการชี้ใจก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม "กระตูกต้อมคิด ก่อนใช้ยาผิด" ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ อย.ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ให้ครอบครัวเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้เด็กไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา โดยชี้ให้เห็นผลเสียและอันตรายที่เกิดขึ้นหากนำยามาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม นอกจากนี้ อย.ยังมีมาตรการป้องกันปัญหาการนำยาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา และผู้รับอนุญาตนำเข้ายา จำกัดปริมาณการจำหน่ายไปยังร้านขายยา และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้กับผู้ป่วยเฉพาะผู้มีคามจำเป็นทางการแพทย์ จัดทำบัญชีการซื้อขาย รวมทั้งจำกัดปริมาณการจ่ายยาให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ
ข่าวสด คอลัมน์ ฐูไปไม่ด	<b>กระเทียมแคปซูล</b> -เสนอข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ของ อย. ระบุว่า กระเทียมเป็นเครื่องเทศที่ช่วยปรุงรสอาหาร และเป็นยาสมุนไพรที่หาได้ง่ายราคาถูก แต่มีบางคนไม่ชอบรับประทาน เนื่องจากมีกลิ่นแรงและมีรสเผ็ด จึงมีผู้ผลิตกระเทียมสำเร็จรูปเป็นเม็ดหรือแคปซูล ซึ่งไม่ได้มีสรรพคุณมากกว่ากระเทียมสด เพียงแต่ทำขึ้นให้รับประทานง่าย โดยอย.ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์กระเทียมเป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลาก และฉลากต้องได้รับอนุญาตก่อน ซึ่งไม่มีการแสดงสรรพคุณว่าจะช่วยรักษาโรคหรือลดคอเลสเตอรอล ผู้บริโภคจึงไม่ควรใช้เพื่อรักษาโรคใดๆ เพราะจะทำให้เสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง
มติชน,กรุงเทพธุรกิจ	<b>คพ.ประกาศ "แม่แจ่มโมเดล" รับมือหมอกควัน</b> -เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษประกาศรับมือ 60 วัน หมอกควันอันตราย เร่งกำจัดต้นกำเนิดใหญ่คือ ไร่ข้าวโพดแม่แจ่ม 1.1 แสนไร่ มีการจัดทำ แม่แจ่มโมเดล แบ่งออกเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ มาตรการรับมือในช่วง 60 วันอันตราย ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน และมาตรการสร้างความยั่งยืน หลัง 60 วันอันตราย ตั้งแต่หลัง 15 เมษายน ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560
คมชัดลึก	<b>แพทย์แนะ 4 วิธีก่อนใช้ครีมหน้าขาว</b> -เสนอข่าว ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาว ต้องทำความเข้าใจ 4 ข้อ คือ 1.เข้าใจถึงธรรมชาติของสีผิวของตนเองว่าเป็นอย่างไร 2.ไม่มีสารใดทำให้ผิวขาวถาวรได้ พอหยุดใช้ผิวหนักก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเดิม 3.ผิวจะไม่ขาวขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องใช้ติดต่อกันหลายสัปดาห์ โดยจะค่อยๆ ขาวขึ้นทีละน้อย 4.การใช้ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวต้องร่วมกับการป้องกันตนเองให้พ้นจากแสงแดดด้วย
แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์	<b>แพทย์แนะดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 ส.</b> -เสนอข่าว นพ.สาธิต ไผ่ประเสริฐ นพ.สสจ.พัทลุง แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยหลัก 3 ส. คือ 1.สุก 2.สะอาด ปลอดภัย 3.สงวนคุณค่าทางโภชนาการ

